

ครูสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562

นำเสนอเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562

ครูสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ดร.วัฒนาพร รั้งรับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการครูสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการครูสภา กำหนดเปิดให้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สอดคล้องกับบริบทความต้องการอย่างแท้จริง ยกระดับสมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพ ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่สูงผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษา กับสำนักงานเลขาธิการครูสภา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริม สนับสนุนฯ แบ่งเป็นเครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู โดยเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะพิจารณาให้แก่เครือข่ายๆ ที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับหัวข้อดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หนังสือ 4) คุณลักษณะผู้เรียน 5) สมรรถนะผู้เรียน 6) เศรษฐกิจพอเพียง และ 7) บทบาทผู้นำทางการศึกษา

ข้อกำหนดของผู้รับการส่งเสริม สนับสนุน มีดังนี้ 1) เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีสมาชิกในเครือข่ายๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ทีม รวมไม่น้อยกว่า 25 คน 2) เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จะมี 2 กรณี ได้แก่ กรณีเครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษาที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 คน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้บริหารของสถานศึกษานั้น ๆ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในนามของสถานศึกษามีสมาชิกในสถานศึกษานั้น ๆ รวมดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป ส่วนกรณีเครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษาที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 60 คน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้บริหารของสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในนามของสถานศึกษา มีสมาชิกในเครือข่ายๆ ไม่น้อยกว่า 10 ทีม รวมไม่น้อยกว่า 60 คน และ 3) เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้บริหารของสมาคม มูลนิธิ ชมรม หรือกลุ่มนั้น ๆ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในนามของชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือกลุ่ม มีสมาชิกในเครือข่ายๆ ไม่น้อยกว่า 10 ทีม รวมไม่น้อยกว่า 60 คน มีคณะกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่ในปี 2562 และต้องสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจนแล้วเสร็จได้ ทั้งนี้

หัวหน้าโครงการและสมาชิกต้องไม่อยู่ระหว่างการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานทุกกรณี และไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทุกกรณี

เกณฑ์การพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุนฯ

จะพิจารณาสับสนุนแก่เครือข่ายที่สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงการได้ครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด จะต้องเลือกเป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องกับประเด็นที่กำหนด แนวคิดการนำเสนอของหลักการและเหตุผลชัดเจน มีการศึกษามาลงหนา มีข้อมูลหรือสถิติที่อ้างอิงได้ ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์มีความชัดเจนปฏิบัติได้ ระบุสิ่งที่จะพัฒนาในตัวนักเรียนได้อย่างชัดเจน แผนการขับเคลื่อน ระบุวัน เดือน ปี ที่เป็นแผนเป้าหมาย ระบุครบถ้วนทุกกิจกรรม และอยู่ในกรอบเวลาการดำเนินการที่เป็นไปได้ครบ 3 วงรอบ ระยะเวลาการดำเนินโครงการต้องรายงานให้แก่คณบดีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระบุรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายไปเพื่อกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสมเหตุสมผล เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมีความชัดเจน และมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่จะสะท้อนออกมาเป็นกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนฯ จำนวน 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขการเสนอโครงการ และเงื่อนไขการดำเนินกิจกรรม

การพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อุดหนุนเครือข่ายฯ ละไม่เกินจำนวน 50,000 บาท ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรจำนวนเงิน อาจไม่จัดสรรตามจำนวนที่ขอรับการสนับสนุนฯ เต็มจำนวน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนสมาชิก

ที่เข้าร่วมกิจกรรมและแผนกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ แบ่งจ่ายเงิน

เป็น 2 งวด ๆ ละ ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการอุดหนุนฯ

ผู้เสนอโครงการสามารถส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ www.ksp.or.th ลงทะเบียนผ่านช่องทางระบบ KSP School จะต้องบันทึกรายละเอียดในระบบและแนบแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2562 (PLC-KSP 1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็น File .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมตั้งแต่หน้าปกถึงปกหลัง) ต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตามแบบฟอร์ม หมดเขตสงโครงการผ่านระบบ ภายในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อเครือข่ายฯ ที่เสนอโครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0 2282 3157 และ 0 2280 6366 และช่องทาง E-mail : pacharanon_d@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

[ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา](#)

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา](#)